

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi mới năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 527-KH/TW ngày 29/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 – 2021; công văn số 724-CV/TWĐTN-BTG về việc ban hành chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên về những nội dung cơ bản, giá trị sâu sắc của đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của người trẻ trong lao động, học tập.

Giúp đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn, đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi. Thông qua học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới “*Yêu nước, Bản lĩnh, Hiếu thảo, Tình nguyện*”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên.

Các cấp bộ Đoàn chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Các hoạt động rèn luyện phải gắn với việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới của từng địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG**1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2018**

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 7/2018.

+ Chuyên đề năm 2018 đối với cán bộ Đoàn “*Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo*

đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2018 đối với đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí”. (Có tài liệu kèm theo)

+ Triển khai đăng ký làm theo lời Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với từng chuyên đề. Đặc biệt chú trọng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trẻ

- Giải pháp thực hiện:

Cấp Huyện, Thành phố và tương đương tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 cho cán bộ và đoàn viên thanh niên đảm bảo theo yêu cầu. Nội dung phù hợp với từng đối tượng. Hình thức tổ chức: Diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề. Đối với cấp xã, phường, thị trấn đưa nội dung chuyên đề vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, lồng ghép vào các hoạt động tuyên dương điển hình tiên tiến, hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, tuyên truyền ca khúc cách mạng, các hoạt động về nguồn... Tập trung vào đợt sinh hoạt kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2018), kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Tổng hợp báo cáo, đánh giá chất lượng qua các đợt triển khai học tập.

- Sản phẩm cụ thể:

Cấp tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên quán triệt tinh thần về chủ đề năm 2018 và lồng ghép giới thiệu các tác phẩm của Bác gắn với chuyên đề năm 2018 cho cán bộ Đoàn chủ chốt. Mỗi đơn vị Đoàn cấp huyện, thành phố và tương đương tổ chức 02 hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên. 100% cán bộ, đoàn viên có bảng đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên và xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới. Trong năm mỗi đơn vị Đoàn cấp huyện, thành phố và tương đương có ít nhất 05 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu; cấp xã, phường thị trấn có ít nhất 02 gương điển tiêu biểu được rèn luyện; có ít nhất 01 công trình thanh niên làm theo lời Bác.

2. Đưa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên gắn với việc lao động, học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”

- Thời gian thực hiện: trong quý II,III/2018.

- Giải pháp thực hiện: Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi đoàn, Chi hội. Định kỳ hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề tập trung vào những nội dung còn hạn chế để đưa ra giải pháp hiệu quả rèn luyện phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Căn cứ đặc thù của từng đối tượng thanh thiếu nhi tổ chức hoạt động tìm hiểu, sưu tầm các bài nói, bài viết, những lời dạy của Bác, đọc sách về Bác ... để học tập và định hướng tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối

sống cho thanh thiếu nhi. Cổ vũ, khích lệ tinh thần cho thanh niên thông qua việc đánh giá, ghi nhận, biểu dương những điển hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nghiêm túc phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, vô trách nhiệm, gây mất đoàn kết

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi Đoàn, chi Hội, chi Đội, cơ quan, đơn vị. Nội dung học tập bám sát chuyên đề học tập năm 2018 và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn, đoàn viên. Trong sinh hoạt định kỳ, đồng chí bí thư chi Đoàn, chi Hội và Tổng phụ trách Đội là người trực tiếp lựa chọn, gợi ý nội dung để cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thảo luận, trao đổi, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp trên.

- Cán bộ, đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi bám sát vào chủ đề học tập năm 2018 và nhiệm vụ được giao để liên hệ, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, nhất là đối với đảng viên trẻ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, là người đứng đầu phải thể hiện trách nhiệm nêu gương trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo; đồng thời thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu năm 2018 theo cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với cấp trên để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên cuối năm.

Sản phẩm cụ thể: Các đơn vị Đoàn trực thuộc, các xã phường thị trấn Đoàn trong toàn tỉnh định kỳ hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nội dung tập trung xoay quanh chuyên đề năm 2018, mỗi cán bộ, đoàn viên phải nhận thức được 01 vấn đề hạn chế của bản thân và giải pháp cho chính mình sau buổi sinh hoạt.

Các đơn vị tiếp tục triển khai việc đăng ký rèn luyện của đoàn viên, thanh niên (*theo mẫu*) hoặc do đơn vị tự thiết kế nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung. Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên đăng ký, đảm bảo tất cả đăng ký và thực hiện trên tinh thần tự nguyện, nội dung xúc tích, ngắn gọn nhớ rõ nội dung đăng ký và có phương pháp thực hiện. Là một trong những tiêu chí quan trọng làm căn cứ xếp loại, đánh giá cán bộ, đoàn viên cuối năm.

3. Tập trung xây dựng nội dung tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới “*Yêu nước, Hiếu thảo, Bản lĩnh, Tình nguyện*” gắn với phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi

Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động, phong trào cách mạng của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thể hiện rõ vai trò của cán bộ Đoàn trong hướng dẫn, giúp sức cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện các giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới. Khởi

dậy ý thức, tinh thần tự giác của mỗi cá nhân trong việc rèn luyện, từng lúc điều chỉnh bổ sung giải pháp.

Từng địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên, chọn lọc đối tượng cần luyện để bồi dưỡng, hướng dẫn nhằm tạo đội ngũ nòng cốt dẫn dắt, cổ vũ cho đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Mỗi cán bộ, đoàn viên phải chọn được 01 giá trị để thực hiện nổi bật, đồng thời có ít nhất 01 công trình, phần việc cụ thể gắn với giá trị được chọn: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khởi nghiệp, lập nghiệp, nghiên cứu khoa học... Trong năm mỗi huyện, thành phố có ít nhất 20 gương thanh niên Đồng Khởi mới; Đoàn trường học và tương đương có ít nhất 10 gương thanh niên Đồng Khởi mới được rèn luyện và được tuyên dương.

Các cấp bộ Đoàn phải tập trung và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới, chủ động rà soát việc triển khai tại cơ sở để có phương pháp tiếp cận phù hợp. Đồng thời tổ chức các phong trào hành động phát huy vai trò của từng đối tượng thanh niên:

Đoàn viên, thanh niên cán bộ công chức, viên chức: Tiếp tục phát huy phong trào "*Ba trách nhiệm*", Phong trào "*Sáng tạo trẻ*". Trong đó nhấn mạnh vai trò của cán bộ công chức trong việc tận tụy với công việc, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong từng nhiệm vụ được giao; quan tâm đến các giá trị hình thành văn hóa nơi công sở. Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích tham gia đóng góp và phản biện xã hội, góp phần xây dựng và hoạch định chính sách nhất là cho thanh niên.

Đối với đoàn viên, thanh niên khu vực đô thị: Tiếp tục phát huy phong trào tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh, chú trọng gắn với việc xây dựng hình mẫu người thanh niên có lối sống văn hóa, văn minh.

Đối với đoàn viên, thanh niên khu vực nông thôn: Cổ vũ các phong trào. Các hoạt động "tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", phong trào tuổi trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp; chủ động phát triển kinh tế gia đình thông qua việc phát huy các mô hình kinh tế, các tổ hợp tác, ứng dụng khoa học công nghệ.

Đối với thanh niên công nhân: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào "*bốn nhất*", phong trào "*Tuổi trẻ sáng tạo*", tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân; giúp thanh niên luôn tin tưởng, hăng hái thi đua lao động.

Đối với thanh niên lực lượng vũ trang: Phát huy vai trò nòng cốt thông qua việc gương mẫu đi đầu trong phong trào "*Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*", giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với thanh niên là học sinh, sinh viên: Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào "*khi tôi 18*", "*Học sinh 3 rèn luyện*", "*Sinh viên 5 tốt*", phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp được ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó, tập trung vào các hoạt động thể hiện trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh. Phát huy kiến thức chuyên môn của sinh viên trong phong trào tình nguyện, nghiên cứu khoa học.

Phấn đấu mỗi Đoàn trường Cao đẳng, THPT hỗ trợ ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên được ứng dụng vào thực tiễn trong năm 2018.

Đối với đội viên, thiếu nhi: Tập trung thực hiện tốt phong trào “*Thiếu nhi Bến Tre thi đua thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy*”, phong trào “*Kế hoạch nhỏ*” và “*Nghìn việc tốt*”, ...

4. Xây dựng lề lối, phong cách cán bộ Đoàn trở thành nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cán bộ Đoàn - Hội - Đội tự xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng ký thực hiện từ đầu năm, cuối năm có đánh giá kết quả thực hiện. Ban chấp hành Đoàn từ tỉnh đến cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, định kỳ đánh giá giúp cán bộ Đoàn - Hội - Đội thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.

Kịp thời phát hiện, biểu dương đề xuất khen thưởng các cá nhân là cán bộ Đoàn - Hội - Đội thực hiện tốt cuộc vận động, đề ra các giải pháp chấn chỉnh, phê bình đối với các trường hợp thực hiện không nghiêm túc, vi phạm các quy định về những điều cán bộ Đoàn không nên làm.

5. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp bộ Đoàn tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó cần chú trọng đánh giá ảnh hưởng tích cực của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới từng đối tượng thanh thiếu nhi; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến đồng thời phê bình, uốn nắn những việc làm hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, kiến nghị về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Xem việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá thi đua kết quả công tác Đoàn - Hội - Đội các cấp hàng năm.

6. Công tác tuyên truyền

Nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua việc cung cấp tài liệu thông tin tuyên truyền. Đoàn các cấp tập trung tuyên truyền các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn nội dung phù hợp với từng địa phương, đơn vị để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh, báo, đài. Thường xuyên đăng tải nội dung học tập, hình ảnh các hoạt động trên trang facebook của đơn vị, cỗ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên chia sẻ thông tin, hình ảnh trên trang facebook cá nhân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng hướng dẫn thực hiện cụ thể. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị Đoàn trực thuộc, thường xuyên đánh giá việc thực hiện ở cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, chuyên đề học tập trên các phương tiện Báo Đồng Khởi, Đài phát thanh và truyền hình, facebook, zalo... Quan tâm công tác tuyên truyền, giới thiệu các gương thanh niên điển hình tiên tiến.

2. Các huyện, thành phố và tương đương

Trên tinh thần hướng dẫn của tỉnh Ban Thường vụ các huyện, thành, Đoàn và Đoàn trực thuộc cụ thể hóa các đầu việc thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện. Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội trong quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn Ba Tri tổ chức liên hoan "*Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác*" điểm cấp tỉnh. Các đơn vị còn lại tùy điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động liên hoan, tôn vinh thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đặc biệt là học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (*báo cáo chuyên đề qua Ban Tuyên giáo hàng quý*). Cuối năm thực hiện báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh **trước ngày 10/10/2018**.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về "*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi mới năm 2018. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- VP TW Đoàn;
- Ban Tuyên giáo TW Đoàn;
- Ban TNNT TW Đoàn;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- BTV các Huyện, Thành đoàn;
- Đoàn trường học trực thuộc;
- BTV Đoàn Thanh niên Công an tỉnh;
- Đoàn khối, Đoàn tương đương;
- BTG Tỉnh đoàn;
- Lưu VT. *phly*

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ



Nguyễn Thị Hồng Nhung